



ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๗๔๐

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง การรายงานส่งคืนอัตราว่างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

- อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๕๙๕๔  
ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓
๒. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๑๓๒  
ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ - ๒ ได้จัดสรรอัตราว่างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และชักซ้อมความเข้าใจในการขอรับการจัดสรรอัตราว่างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการตามข้อสั่งการดังนี้

๑. ให้จ้างอัตราว่างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการรายเดิม ที่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ และประสงค์จะรับการจ้างต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๒. ในกรณีที่มีผู้ปฏิบัติงานให้ราชการว่างลงทุกกรณี ให้รายงานอัตราว่างส่งคืนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และชะลอการสรรหาผู้ปฏิบัติงานให้ราชการรายใหม่มาทดแทน โดยจะดำเนินการจัดจ้างใหม่ได้ก็ต่อเมื่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรอัตราคืนให้เท่านั้น ความแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเรียนว่า เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามข้อสั่งการ จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงานส่งคืนอัตราว่างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตำแหน่งตามบัญชีจัดสรรหนังสือที่อ้างถึง ๑ และชะลอการสรรหาผู้ปฏิบัติงานให้ราชการรายใหม่มาทดแทน โดยจะดำเนินการจัดจ้างใหม่ได้ก็ต่อเมื่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรอัตราคืนให้ หรือได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่านั้น ทั้งนี้รวมถึงกรณีมีการเลิกหรือรวมสถานศึกษาให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงานอัตราว่างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการของสถานศึกษาดังกล่าวคืนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

/ หากสำนัก...

หากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตรวจสอบภายหลังพบว่าอัตราจ้างที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงานการจ้างไม่ใช่บุคคลเดิมที่เป็นการจ้างต่อเนื่องรายเดิม โดยที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่รายงานส่งคืนอัตราว่างและนำอัตราว่างไปใช้โดยไม่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ใช้อัตราว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบงบประมาณการจ้างที่เกิดจากการที่ไม่ปฏิบัติตามข้อสั่งการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะไม่จัดสรรงบประมาณการจ้างให้กับอัตราจ้างดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

๗๖.๖

(นายนิพนธ์ ก้องเวหา)

ผู้อำนวยการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

กลุ่มแผนอัตรากำลัง

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๓๘

โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๓๘